

Số: /BC-HĐND

Ninh Hải, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 28/7/2024, là kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Kỳ họp đã thảo luận, xem xét, đánh giá đối với các báo cáo theo quy định pháp luật¹; đã dành thời gian thỏa đáng ½ buổi để đại biểu thảo luận tại tổ đối với các nội dung trình kỳ họp; các đại biểu đã thảo luận, giải trình tại hội trường đối với những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội²; tổ chức phiên thảo luận và giải trình các vấn đề liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Tòa án; Bảo hiểm xã hội; giáo dục³; cho thôi 01

¹ - Báo cáo của Thường trực HĐND huyện: 1/ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện và Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; 2/ Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện về công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023; 3/ Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện từ năm 2021-2023; 4/ Báo cáo tổng hợp các nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND năm 2023; 5/ Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện.

- Báo cáo của UBND huyện: 1/ Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024; 2/ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024; 3/ trình phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; 4/ Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024; 5/ Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024; 6/ Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024; 7/ Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024; 8/ đề nghị phê duyệt phương án sử dụng tăng thu, kết dư ngân sách huyện năm 2023; 9/ đề nghị phê duyệt phương án xử lý hụt thu cần đối ngân sách huyện năm 2023; 10/ đề nghị điều chỉnh kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.

- Báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024.

- Báo cáo của các Ban HĐND huyện về kết quả thẩm tra các Báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề.

² Đối với các vấn đề về: 1/ sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu tái định cư Dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận để bố trí đất ở tái định cư và theo diện nhu cầu cho người dân; 2/ có giải pháp đẩy mạnh công tác quy hoạch Đề án Làng du lịch Vĩnh Hy trong đó chú trọng đến công tác quy hoạch khu đất ở, khu ẩm thực, bãi đỗ xe khách du lịch; 3/ bổ sung đầu tư xây dựng một số công trình như hệ thống thoát lũ Mỹ Phong giai đoạn 3, cây cầu cảng du lịch phục vụ du khách tại Vĩnh Hy; 4/ tiện ích của việc tham gia bảo hiểm y tế liên tục; 5/ giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch; 6/ ngành giáo dục có giải pháp đề ra nhằm giảm thiểu tình hình phát triển nhóm trẻ tự phát và tình hình ngộ độc thức ăn, đuối nước ở trẻ em.

³ (1) Đối với Tòa án nhân dân huyện: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau ly hôn, có biện pháp phối hợp với các địa phương trong công tác hoà giải. (2) Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên phối hợp tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về công tác kinh doanh dịch vụ du lịch như: kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá các mặt hàng dịch vụ du lịch; vệ sinh môi trường; bãi đỗ xe,.... (3) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý về tình hình phát triển các cơ sở nuôi trẻ tự phát; tình hình ngộ độc thức ăn và đuối nước ở trẻ em. (4) chính sách, quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh.

làm nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa XII lý do sức khỏe; Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua 07 nghị quyết.

I. Những kết quả đạt được

1. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp

- Chủ động tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện để bàn, thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp và phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII. Trên cơ sở thống nhất, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo số 48/TB-HĐND ngày 13/5/2024 về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024).

- Các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đều được các Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra đảm bảo quy trình, chất lượng. Trong quá trình thẩm tra, các Ban đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, đối chiếu với quy định hiện hành của Nhà nước và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, từ đó nêu lên được tính hợp hiến, hợp pháp, tính đúng đắn, tính thực tiễn của các nội dung do UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị trình tại kỳ họp, một số nội dung có tính phản biện đã cung cấp được thông tin để HĐND huyện có cơ sở khi xem xét, thông qua các Nghị quyết. Kết quả các Ban HĐND huyện đã hoàn thành 14 báo cáo thẩm tra các nội dung tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết.

- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 để thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND huyện nghiên cứu, trả lời. Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của đại biểu HĐND huyện đã được thực hiện đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế.

- Thường trực HĐND huyện chủ động chuẩn bị, hoàn thiện các văn bản, báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện để các Tổ đại biểu HĐND tổ chức tốt việc tiếp xúc với cử tri; kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan đơn vị xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền;

- Nội dung, chương trình kỳ họp, triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp đúng theo luật định.

- Tài liệu phục vụ kỳ họp được gửi đến đại biểu HĐND huyện theo quy định.

2. Công tác điều hành và tổ chức kỳ họp

- Chủ tọa kỳ họp điều hành đảm bảo theo chương trình kỳ họp đã dự kiến. Các báo cáo thông qua tại kỳ họp được trình bày tóm tắt, trọng tâm, dành thời gian để đại biểu nghiên cứu, thảo luận tại tổ.

- Các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện được chuẩn bị chắc chắn, phản ánh sát tình hình kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xác định rõ các nguyên nhân; qua đó đã đề ra các giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ

đạo, điều hành để tháo gỡ khó khăn. Nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết đã bám sát chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện. Các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến tham gia của Đại biểu HĐND huyện tại phiên thảo luận đã được UBND huyện tiếp thu, giải trình đầy đủ, rõ ràng.

- Trước phiên họp thảo luận tổ, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng gợi ý nội dung thảo luận, định hướng các nội dung trọng tâm trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện để đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm; gợi ý những nội dung quan trọng trong các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

- Thời gian dành cho phiên họp thảo luận tổ 01 buổi. Sau phiên họp thảo luận tổ, Chủ tọa kỳ họp chủ động tổ chức họp với lãnh đạo UBND huyện, Tổ trưởng, tổ phó các tổ thảo luận để nghe nội dung ý kiến tổng hợp tại các tổ thảo luận để thông nhất nội cho các ngành, UBND huyện báo cáo giải trình tại Hội trường.

- Phiên thảo luận tại Hội trường, Chủ tọa kỳ họp điều hành nghiêm túc, đúng trọng tâm, các đại biểu cơ bản thông nhất cao. Đại biểu đánh giá cao bài phát biểu của Chủ tịch UBND huyện, các ý kiến phát biểu rõ ràng, trách nhiệm, thông tin được nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội của huyện để các đại biểu nắm bắt và tiếp thu các kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế, có lộ trình, giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị thảo luận tổ chuyển đến các ngành, UBND huyện giải quyết.

- Các Nghị quyết trình tại kỳ họp được thông qua dân chủ, bảo đảm theo trình tự quy định.

- Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho kỳ họp được thực hiện chu đáo; các tài liệu được chuyển đến kịp thời giúp đại biểu chủ động tiếp cận và nghiên cứu; diễn biến và thông tin của kỳ họp được đăng tải đầy đủ, chính xác tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi, giám sát.

- Công tác phối hợp chặt chẽ, tích cực của UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ngành của huyện và công tác tham mưu, phục vụ chu đáo, kịp thời của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Sau kỳ họp, Thường trực HĐND đã chỉ đạo hoàn chỉnh Nghị quyết trình Chủ tịch HĐND huyện ký, ban hành; kịp thời báo cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh; triển khai thực hiện tại địa phương đảm bảo đúng thời gian quy định.

Nhìn chung, kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung đề ra, công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật, công tác chuẩn bị, điều hành chất lượng, hiệu quả. Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị sâu, kỹ, đầy đủ, đúng quy định pháp luật; các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cơ bản đảm bảo sâu sát thực tế, chất lượng, khả thi. Công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức kỳ họp chặt chẽ, kịp thời; công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Đạt được kết quả trên nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND huyện, hoạt động tích cực, chủ động của các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; sự phối hợp trách nhiệm, tích cực của UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan; công tác chủ động, tích cực tham mưu, phục vụ chu đáo, kịp thời của Văn phòng HĐND và UBND huyện đã góp phần mang lại thành công cho kỳ họp.

3. Những tồn tại, hạn chế

- Phòng chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình hồ sơ còn chậm so với thời gian yêu cầu, dẫn đến công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện về chuẩn bị nội dung cho Thường trực và các Ban của HĐND huyện thẩm tra còn một số thiếu sót nhất định; Chưa kịp thời báo cáo Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện việc bổ sung nội dung trình sau khi Thường trực các bên đã thống nhất cho ý kiến cụ thể nội dung trình lĩnh vực tài chính (*điều chỉnh kinh sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; phương án xử lý hụt thu cân đối ngân sách huyện năm 2023*) đã làm ảnh hưởng phần nào đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND huyện.

- Việc đăng ký nội dung chất vấn và tham gia phát biểu thảo luận, chất vấn của đại biểu tại các phiên làm việc tại Hội trường chưa nhiều.

- Một vài thành viên các Ban HĐND chưa tích cực tham gia Đoàn giám sát, họp thẩm tra các nội dung trình giữa các kỳ họp.

Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: Trong công tác tham mưu còn chủ quan, dẫn đến việc trình hồ sơ còn thiếu, bổ sung nhiều lần; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan có việc, có nội dung chưa chặt chẽ, kịp thời. Một số đại biểu chưa nghiên cứu sâu kỹ tài liệu dẫn đến việc chất vấn và trả lời chất vấn còn hạn chế, chưa phong phú các nội dung.

II. Thực hiện công tác sau kỳ họp, giữa hai kỳ họp và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp, thẩm tra, giám sát và các hoạt động khác trong thời gian đến

1. Thường trực HĐND huyện

- Chỉ đạo các Ban HĐND huyện đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 14.

- Tăng cường giám sát, khảo sát đôn đốc việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện triển khai đến các ngành thuộc huyện dự kiến Danh mục các nghị quyết trình HĐND huyện trong năm 2024 ngay từ đầu năm, tạo điều kiện để các Ban HĐND huyện, các phòng chuyên môn chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp.

- Phối hợp với UBMTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; đôn đốc, tạo điều kiện để phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND

huyện trong tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, khảo sát, đôn đốc giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề để giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cử tri.

- Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, UBMTTQVN huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát, thẩm tra, xây dựng nghị quyết trình HĐND tại các kỳ họp; nâng cao chất lượng chất vấn, xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND, tổ chức phiên giải trình, chất vấn tại các phiên họp Thường trực HĐND.

2. UBND huyện

- Khẩn trương ban hành quyết định, kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo sớm đi vào cuộc sống.

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành khẩn trương rà soát, đăng ký danh mục nghị quyết trình HĐND huyện thông qua tại các kỳ họp năm 2024; tăng cường đôn đốc các ngành tham mưu hồ sơ nghị quyết đảm bảo chủ động; có biện pháp rút kinh nghiệm, khắc phục trường hợp xây dựng, trình hồ sơ nghị quyết chậm trễ.

- Chỉ đạo phòng Nội vụ rà soát, xây dựng, chuẩn bị sâu kỹ nội dung dự thảo Nghị quyết các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở, trình HĐND thông qua, lưu ý các biện pháp, giải pháp, đảm bảo phù hợp, khả thi, đồng thời xác định rõ phạm vi, nội dung ban hành của HĐND trong số các biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Chỉ đạo các ngành chủ động phối hợp với các Ban HĐND huyện trong quá trình xây dựng nghị quyết, nhất là dự kiến nguồn lực, kinh phí thực hiện, công tác khảo sát, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động, thời gian trình đảm bảo quy định.

- Đôn đốc các ngành có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nội dung, vấn đề đã giải trình, trả lời tại kỳ họp HĐND.

- Đổi mới việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; rà soát những ý kiến, kiến nghị cử tri đã trả lời nhưng chưa thỏa đáng, giải quyết chưa dứt điểm, chỉ đạo các ngành tiếp tục trả lời, giải quyết dứt điểm.

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân mà HĐND huyện đã thông qua.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện: Phối hợp Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, quan tâm mở rộng thành phần cử tri và phối hợp điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề. Tăng cường công tác giám sát nắm bắt thông tin ý kiến của cử tri đối với các đại biểu HĐND trên địa bàn huyện.

4. Các Ban HĐND huyện

- Chủ động phối hợp ngay từ đầu để đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các ngành liên quan trong quá trình xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết. Quá trình thẩm tra cần nghiên cứu, khảo sát thực tế, thu thập thông tin, văn bản pháp luật, nhất là cơ sở pháp lý, nội dung của tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án đảm bảo chất lượng, tính khả thi khi ban hành.

- Tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết đã ban hành trên lĩnh vực phụ trách.

5. Các Tổ đại biểu HĐND huyện

- Chủ động đôn đốc, tăng cường giám sát, khảo sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

- Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua kết quả giám sát, khảo sát, chủ động đề xuất tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề, theo đối tượng; tổng hợp, phản ánh kiến nghị của cử tri thông qua việc tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND.

6. Đại biểu HĐND huyện

Phát huy tinh thần trách nhiệm đại biểu trong hoạt động giám sát, tham gia tích cực, trách nhiệm chất vấn, tích cực tham gia thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường; tích cực nghiên cứu, có ý kiến phản hồi đối với các nội dung trình kỳ họp khi Thường trực HĐND huyện lấy ý kiến đảm bảo thời gian quy định; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đa dạng hóa hình thức tiếp xúc cử tri ở cơ sở để tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống Nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của cử tri; quan tâm, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của cử tri.

7. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp đảm bảo theo luật định. Chủ động tham mưu các nội dung, chương trình kỳ họp, hoạt động giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; tăng cường tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND huyện.

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện, các ngành liên quan đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp; thời gian tiếp xúc cử tri, thời gian họp thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương và gửi tài liệu đến đại biểu đảm bảo thời gian theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Lãnh đạo các Ban HĐND huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TAND, VKSND, Chi cục THADS huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND;
- TT.HĐND; UBND các xã-thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH_T.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Điệp